

ชื่อผู้ทำภาคนิพนธ์: พันโท ประดิษฐ์พงศ์ เขี่ยมเมธีสกุล  
ชื่อภาคนิพนธ์: การศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของข้าราชการ กรมจเรทหารบก  
ชื่อกรรมการที่ปรึกษาภาคนิพนธ์: รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.วิษชุดา หนูนิไล  
ดร.ธีระวัฒน์ มิ่งขวัญ  
ชื่อปริญญา: รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
คำสำคัญ: หลักธรรมในพระพุทธศาสนา / ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความรู้ความเข้าใจต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของข้าราชการ กรมจเรทหารบก 2) เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของข้าราชการ กรมจเรทหารบก จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) ศึกษาการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีพของข้าราชการ กรมจเรทหารบก 4) เปรียบเทียบการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีพของข้าราชการ กรมจเรทหารบก จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 5) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีพของข้าราชการ กรมจเรทหารบก ผู้วิจัยทำการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 104 นาย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t (t-Test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one way ANOVA)

ผลการวิจัยพบว่า ความรู้ความเข้าใจต่อแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของข้าราชการ กรมจเรทหารบก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ ข้าราชการที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจต่อแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไม่แตกต่างกัน สำหรับการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยที่ข้าราชการที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีพไม่แตกต่างกันในทุกปัจจัย ยกเว้นสถานภาพสมรสเท่านั้น ทั้งนี้ ความรู้ความเข้าใจต่อแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีพ ไม่มีความสัมพันธ์กันทั้งในภาพรวมและรายด้าน